

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

thêm một số kết quả đã đạt được gắn với nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, đơn vị và đề xuất, kiến nghị một số nội dung. Các đại biểu cũng góp ý vào dự thảo Quy chế làm việc và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng tỉnh ta vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực cũng như trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Điều đó chứng minh công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực, đồng lòng, sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: chưa tháo gò kịp thời khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp; công tác giải

phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư, các công trình thiết yếu chưa đạt yêu cầu; chưa giải quyết thấu đáo một số nhu cầu, kiến nghị chính đáng của người dân...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện thật tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh, không được chủ quan, lơ là làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch ở các khu vực công cộng, sẵn sàng có các biện pháp ứng phó khi dịch diễn biến phức tạp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch của từng cá nhân, gia đình, tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương bắt tay ngay triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các cấp, các ngành có thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực

hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, xác định rõ những tồn đọng, khó khăn để có biện pháp giải quyết dứt điểm, nhất là trong giải phóng mặt bằng, trong việc thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm. Phần đầu đẩy nhanh tiến trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ngay từ đầu nhiệm kỳ với sự bất cập, sự đột phá mới để đạt hiệu quả cao nhất.



Phân xưởng may của Công ty Cổ phần Đô Lương tại cụm công nghiệp Đô Lương (Đông Hưng).

Ảnh: NGỌC TRÂM

Khởi tố vụ án hình sự lây lan Covid-19 gây hậu quả nghiêm trọng

(chinhphu.vn) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định hành vi lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác đã gây hậu quả nghiêm trọng, vì vậy phải xử lý bằng chế tài nghiêm khắc.

Trưa ngày 3/12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ thông tin chính thức trên website của Bộ Y tế về bệnh nhân 1342, Công an Thành phố đã xác minh, điều tra và xác định có dấu hiệu hành vi lây lan dịch bệnh nguy hiểm. Cần có các

dấu hiệu liên quan thu được, ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, theo Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định hành vi lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác đã gây hậu quả nghiêm trọng, vì vậy phải xử lý bằng chế tài nghiêm khắc.

Trả lời câu hỏi tại họp báo về trách nhiệm của Vietnam Airlines, đơn vị quản lý khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines, của các cá nhân liên quan, ông Quang cho biết, sau khi khởi tố vụ án hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều tra toàn diện để xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá

nhân có liên quan. Một số người có vấn đề liên quan đang chữa bệnh, cách ly nên cơ quan công an phải tuân thủ quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Ông Quang cho biết thêm, cơ quan điều tra không có thẩm quyền nói về trách nhiệm của cơ quan quản lý ở các trung tâm cách ly, nhưng quá trình điều tra sẽ làm rõ ai đã vi phạm, vi phạm quy định nào. Về trách nhiệm của UBND các địa phương như quận Tân Bình, cơ quan điều tra sẽ công bố sau.

Ngoài ra, theo ông Quang, đây là vụ việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, các hành vi vi phạm trước đây ở các địa phương thì các cơ quan chức năng có trách nhiệm xem xét theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện các quy định chưa phù hợp trong quá

trình cách ly, phòng chống dịch, Cơ quan điều tra sẽ kiến nghị điều chỉnh. Ông Quang nhấn mạnh, đây là vụ việc đặc biệt, được dư luận cả nước quan tâm, do vậy, quan điểm của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng như chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố là phải xử lý nghiêm, có tính răn đe với những đối tượng coi thường kỷ cương, kỷ luật cách ly.

Trước đó, sau gần 90 ngày không xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, Việt Nam ghi nhận các ca nhiễm trong cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân 1342 là trường hợp lây nhiễm Covid-19 từ khu cách ly, sau khi về nhà bệnh nhân này lây nhiễm cho bệnh nhân 1347. Từ bệnh nhân 1347 đến nay có 2 bệnh nhân khác lây nhiễm. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, bệnh nhân 1342 đã lây bệnh Covid-19 trong khu cách ly tập

trung khi tiếp xúc với một bệnh nhân khác, trong khi theo quy định, khi cách ly y tế không được tiếp xúc với người khác.

Toàn bộ thành viên cùng chuyển vận đi tập bay với bệnh nhân 1342 trong khu cách ly không có trường hợp nào dương tính, nhưng trong quá trình cách ly tập trung, bệnh nhân này đã tiếp xúc với bệnh nhân 1325 và đây chính là nguồn lây sang trường hợp bệnh nhân 1342 trong khu cách ly. Đây là trường hợp đầu tiên lây trong khu cách ly.

Khi cách ly tại nhà, bệnh nhân 1342 cũng không thực hiện các quy định cách ly tại hộ gia đình như không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, không tự tập tại nơi cách ly, giữ khoảng cách 2m với người tiếp xúc và phải đeo khẩu trang. Trường hợp bệnh nhân 1347 đã lây từ bệnh nhân 1342 do không tuân thủ các quy định về cách ly tại nhà.

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH PHỤ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP

Thời gian qua, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Quỳnh Phụ đã chủ động nghiên cứu, áp dụng các đề tài, sáng kiến, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng xét xử.



Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ tuyên án đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

TAND huyện Quỳnh Phụ là một trong những đơn vị có lượng án thụ lý cao, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp do tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường cùng tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng cả về số vụ, số bị cáo và mức độ nghiêm trọng. Từ tháng 10/2019 đến ngày 30/9/2020, TAND huyện Quỳnh Phụ đã giải quyết, xét xử 563/575 vụ, việc các loại, đạt 97,9%, trong đó án hình sự 121 vụ; án hành chính 2 vụ; áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án 19 việc; xét miễn giảm 17 việc thi hành án dân sự; 412 vụ việc dân sự...

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ nên cán bộ, công chức TAND huyện đã chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, có tinh thần tự giác, trách nhiệm trong công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. TAND huyện đã có nhiều cố gắng trong việc duy trì tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhờ đó các nhiệm vụ đều đạt chỉ tiêu do hệ thống TAND đề ra, không có vụ, việc để quá thời hạn luật định. Bình quân năm 2020, số vụ, việc đã giải quyết/thụ lý của thẩm phán TAND huyện Quỳnh Phụ là 112,6/115 vụ, việc (9,3/9,5 vụ, việc/tháng).

Với nhiệm vụ trọng tâm là tập trung thực hiện các giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng công tác xét xử, TAND huyện đã tăng cường công tác tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thẩm phán, thư ký, chú trọng công tác đổi mới tổ chức phiên tòa, tăng cường trao đổi án, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm giúp từng bước nâng cao chất lượng

tranh tụng và kỹ năng điều tra, xét xử của thẩm phán tại phiên tòa. Cùng với đó, TAND huyện đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tiến hành tố tụng như công an, viện kiểm sát trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng pháp luật, không xử oan sai, bỏ lọt tội phạm. Năm 2020, TAND huyện đã phối hợp với các cơ quan nội chính và chính quyền địa phương tổ

chức xét xử lưu động 6 vụ án hình sự với các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, ma túy, gây rối trật tự công cộng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Thông qua việc xét xử công khai, tiếp xúc trực tiếp đã thu hút dư luận xã hội, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, răn đe phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước thực trạng án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại có xu hướng tăng, năm 2020, TAND huyện Quỳnh Phụ đã đăng ký thực hiện giải pháp đột phá "Nâng cao chất lượng công tác giải quyết các vụ án dân sự tại tòa án". Với nhiều sáng kiến, giải pháp được nghiên cứu, sáng tạo, rút kinh nghiệm, trong quá trình giải quyết, các thẩm phán đã xử lý các bước theo tinh

KỶ NIỆM 50 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

Hội VHNT Thái Bình có 289 hội viên, trong đó 123 hội viên đã được kết nạp vào các hội chuyên ngành trong nước. Tổ chức hội có bước phát triển, trưởng thành; hiện nay có 8 chi hội chuyên ngành, Văn phòng Hội và Tạp chí Văn nghệ Thái Bình.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, ở bất kỳ giai đoạn nào, Hội VHNT Thái Bình cũng thực hiện tốt vai trò là nơi tập hợp các văn nghệ sĩ, phát huy sức mạnh, sự mệnh của VHNT, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Các văn nghệ sĩ của tỉnh luôn giữ vững lập trường, quan điểm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước, miệt mài lao động nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ VHNT của nhân dân. Nhiều tác phẩm đã phát hiện và khẳng định những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Để xây dựng phong trào hội phát triển, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Hội VHNT Thái Bình và các văn nghệ sĩ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách của tỉnh về văn hóa, VHNT trong thời kỳ mới cũng như chiến lược phát triển văn hóa và con người Việt Nam theo yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Bên cạnh đó, cần tập trung củng cố Hội vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, thực sự là hạt nhân, nòng cốt để tập hợp, động viên và tạo điều kiện cho hội viên phát huy tiềm năng sáng tạo, chủ động, tích cực góp sức xây dựng, phát triển sự nghiệp VHNT của tỉnh; tăng cường công tác giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, viên chức và hội viên; khuyến khích, hướng dẫn nhân dân tham gia sáng tạo, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của quê hương, đất nước...

Tại lễ kỷ niệm, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen, kỷ niệm chương vì sự nghiệp VHNT Việt Nam của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, UBND tỉnh.

Cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Hồi 9 giờ 30 phút ngày 30/11, Đồn Biên phòng Trà Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận tin báo của ngư dân về việc anh Bùi Văn Kỳ, sinh năm 1977, trú tại thôn Tân Tiến, xã Thái Độ (Thái Thụy) trong quá trình đánh bắt hải sản trên khu vực biển Thái Bình bị rờn rọc máy tới kéo giã của tàu rơi vào đỉnh đầu làm chảy máu, vết thương rách 5cm.

Ngay khi tiếp nhận thông tin cứu nạn, Đồn Biên phòng Trà Lý đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với ngư dân đi trên phương tiện của ngư dân ra tiếp cận tàu có người gặp nạn. Sau khi đã tiếp cận được với tàu cá TB 10203TS của ngư dân Bùi Văn Kỳ, cán bộ quân y của đơn vị nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu, băng bó vết thương; đồng thời đưa người bị nạn vào bờ và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh (Thái Thụy) cấp cứu kịp thời.

Tiếp nhận, bàn giao cụ già đi lạc về địa phương tại Thái Thụy

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Trà Lý, tối ngày 2/12/2020, đơn vị tiếp nhận bà cụ khoảng 70 tuổi đi lạc từ người dân xã Thái Độ và bàn giao lại cho Công an xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường (Nam Định).

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 2/12/2020, bà Nguyễn Thị Thủy, thôn Tân Tiến, xã Thái Độ (Thái Thụy) đang trên đường đến quán ăn hàng tại thôn Tân Lập cùng xã thì gặp bà cụ khoảng 70 tuổi đi lang thang và có biểu hiện bất thường. Bà Thủy đã đưa bà cụ đến Đồn Biên phòng Trà Lý.

Đơn vị này đã tiếp nhận và chăm sóc ban đầu cho bà cụ. Qua tiếp xúc, cán bộ Đồn Biên phòng Trà Lý nhận thấy bà cụ có biểu hiện hoang loạn, không nhớ tên, tuổi, quê quán và người thân, không có giấy tờ tùy thân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua xác minh được biết bà cụ tên Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1954, trú quán tại xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, là người sống độc thân, bị tâm thần đã lạc đường 20 ngày.

Sau khi báo cáo sự việc và được sự nhất trí của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ngay trong đêm, Đồn đã điều động 4 cán bộ đi xe ô tô của đơn vị đưa bà Loan về địa phương. Đến 00 giờ 30 phút ngày 3/12/2020, đơn vị đã hoàn tất thủ tục, bàn giao bà Nguyễn Thị Loan cho Công an xã Xuân Châu.

THIÊN AN

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.998

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 3/12, thế giới đã ghi nhận gần 65 triệu người nhiễm và hơn 1,5 triệu người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 3/12, cả nước ghi nhận có 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thái Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên cả nước đã ghi nhận là 1.361 bệnh nhân. Hiện 1.209/1.361 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn 117 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số các bệnh nhân đang điều trị đã có 18 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 16.500 người.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ 25 phút ngày 3/12, tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly điều trị 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1.359 và 1 bệnh nhân tái dương tính. Bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1.359 được Bộ Y tế công bố vào chiều ngày 3/12 là nam, từ nước ngoài về được cách ly tại Trung đoàn 568 ngay sau khi nhập cảnh. Ngày 2/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lần đầu tiên xét nghiệm dương tính bệnh nhân lần 3 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được bố trí cách ly ở khu vực riêng theo quy định. Hiện 126 người đang cách ly tại Trung đoàn 568 vẫn tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe. Tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) đang cách ly, theo dõi sức khỏe 21 chuyên gia nước ngoài.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm 134 mẫu bệnh phẩm và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885

TRỊNH CƯỜNG